



Washoe County School District

Every Child, By Name And Face, To GraduationSM

Piliin upang Magsimula:



I-CLICK DITO Kung ikaw ay isang KASALUKUYANG mag-aaral at nais na kumuha ng iyong rekord o kopya ng mag-aaral



I-CLICK DITO Kung ikaw ay isang DATING MAG-AARAL at nais na kumuha ng iyong rekord o kopya ng mag-aaral



I-CLICK DITO kung ikaw ay isang KOLEHIYO/UNIBERSIDAD, KORPORASYON, KUMPANYA NG BERIPIKASYON O PAMAHALAAN AHENSIYA na humihiling ng beripikasyon sa pagtatapos o rekord ng mag-aaral



Ako ay isang abugado o ligal na entidad na humihiling ng isang rekord ng mag-aaral.



I-CLICK DITO Kung humihiling ka ng isang NV-AB7 High School Diploma

Pangkalahatang Impormasyon

Ang Washoe County School District (WCSD) Student Accounting Department ay ang responsable sa pag-archive ng mga permanenteng rekord ng dating mag-aaral o alumni ng WCSD. Nag-aalok ang WCSD ngayon ng maginhawa at ligtas na website para sa kasalukuyan at dating mag-aaral, mga K-12 District, abugado at korporasyon upang humiling ng mga kopya, rekord ng mag-aaral, pagbabakuna at pagberipika ng pagtatapos sa online.

Ang patakaran ng bawat Distrito at ang rekord ng mag-aaral ng Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) ay available lamang sa may mga pahintulot mula sa mag-aaral o magulang, tagapag-alaga o responsableng tao kung ang mag-aaral ay wala pa sa 18 taong gulang. Kung ang mag-aaral ay 18 taong gulang pataas, ang mga rekord ng paaralan ay hindi ilalabas sa isang magulang, tagapag-alaga, o responsableng tao nang wala ang nakasulat na pahintulot mula sa mag-aaral.

Mahalagang impormasyon:

- Ang lahat ng mga kahilingan para sa mga rekord/impormasyon ng mag-aaral ay isusumite at babayaran sa online gamit ang isang credit o debit card.
- Makakatanggap ka ng mga email mula sa scribOnline@scribsoft.com upang maabisuhan ka tungkol sa katayuan ng iyong order. Mahalagang basahin mong maingat ang mga email na iyon dahil maaaring kailanganin ang karagdagang impormasyon upang maproseso ang iyong kahilingan.
- Mangyaring payagan ang 10 araw ng trabaho upang maproseso ang mga order na rekord ng mag-aaral.
- Mangyaring payagan ang 6-8 na linggo upang matanggap ang iyong diploma.

Mangyaring tandaan na ang website na ito ay na-optimize para sa IE 9.0 at mas mataas pa, Safari, Chrome at Firefox.

Ang lahat ng mga kahilingan ay susuriin para sa kawastuhan. Ang anumang hindi tumpak na impormasyon ay maaaring magresulta sa iyong proseso na hindi maproseso. Ang lahat ng komunikasyon patungkol sa iyong order, pagbayad, aming progreso, at ang paghahatid ng mga rekord ay ipapadala sa pamamagitan ng email.

[Balik sa Homepage ng Washoe County School District Homepage](#)

K-12 Districts Piliin ang Mga Sumusunod Upang Magsimula:



[Ako ay isang K12 District na naghahanap rekord ng isang Mag-aaral ng WCSD.](#)

Ang Sumusunod ay Maaaring Hilingin ng Alumni: dapat matugunan ang LAHAT ng mga kinakailangan

Permanenteng Rekord (lahat ng mga kopya ng paaralan)	\$15.00
Opisyal na ES, MS, o Kopya ng HS	\$10.00
Mga Rekord ng Imunisasyon	\$10.00
Opisyal na Kopya ng HS (de-kuryenteng paghahatid)	\$10.00

Kasaysayan ng Pagpapatala	\$6.00
Pag-uugali	\$6.00
Mga Pagtatasa	\$6.00
Pagdalo	\$6.00
Grado	\$6.00
Ulat ng Buod ng Mag-aaral	\$6.00
Karamihan sa Kasalukuyang IEP, Kwalipikasyon at Ulat sa Psych	\$10.00
Lahat ng Rekord sa Espesyal na Edukasyon	\$20.00
Doblehin ang Diploma	\$30.00
Takip ng Diploma (pangkaraniwang WCSD)	\$15.00
Kahilingan sa Iksemsyon ng Kakayahan (NV-AB7)	WALANG SINGIL
Mga Rekord ng Pangkalusugan	\$20.00
Uri ng Dokumento 504	\$20.00

- **Mahalagang impormasyon.** *Mangyaring payagan ang 6-8 na linggo upang matanggap ang iyong diploma.*

PAGPIILIAN NG PAGBAYAD SA ONLINE:

- **Credit o Debit Card.** Ito ay ligtas na pagpipilian upang bayaran ang singil sa kahilingan ng mga rekord sa online gamit ang isang credit o debit card.

Ang Mga Sumusunod ay Maaaring Hilingin ng Mga Korporasyon/Unibersidad/Abugado:

Opisyal na Kopya	\$10.00
Kasaysayan ng Pagpapatala	\$6.00
Mga Rekord ng Imunisasyon	\$10.00
Beripikasyon ng Pagtatapos (Hindi isang kopya Pahayag ng katayuan sa pagtatapos lamang.)	\$10.00
Rekord sa Espesyal na Edukasyon	\$20.00
Sinumpaang Pahayag (Ligal Lamang)	\$10.00
Mga Kahilingan sa Abugado/Subpoena	\$35.00

Ang Mga Sumusunod ay maaaring HINDI Hilingin:

GEDs Mangyaring bisitahin ang website ng Kagawaran ng Edukasyon (The Department of Education) sa:
<https://www.diplomasender.com>

Para sa Karagdagang Impormasyon, Makipag-ugnayan sa:

Washoe County School District

Student Accounting Department

380 Edison Way

Reno, NV 89502

Telepono: (775) 861-4428

Fax: (775) 861-4497

Kung nagkakaproblema ka sa pag-access ng mga rekord mangyaring makipag-ugnayan sa WCSD - Mga Rekord ng Mag-aaral
(775) 861-4428

Para sa Suportang Teknikal, Makipag-ugnayan sa:

Scribbles Software

Email: help@scribsoft.com

Telepono: 855-465-1458

Oras ng Trabaho

Lunes - Biyernes

8:00 AM - 4:00 PM